

**Số: 123/2016/CV-VASEP**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2016*

*V/v Chính Phủ có giải pháp nhanh để cứu  
doanh nghiệp và đảm bảo thu nhập cho  
người lao động qua việc xem xét không  
tăng lương tối thiểu năm 2017*

**Kính gửi: Ban Bí Thư Trung ương Đảng  
Thủ tướng Chính phủ  
Ban Kinh tế Trung ương  
Ủy Ban các Vấn đề Xã hội của Quốc Hội  
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  
Bộ Nông nghiệp và PTNT  
Bộ Công Thương**

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), có địa chỉ tại số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, là tổ chức xã hội nghề nghiệp với 285 doanh nghiệp (DN) thành viên là các DN chế biến, xuất khẩu thủy sản và dịch vụ cho ngành thủy sản trên toàn quốc. Ngành thủy sản không chỉ gắn liền với lực lượng đông đảo lao động nông – ngư dân và công nhân, mà đã được Chính phủ xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, với kim ngạch xuất khẩu 7 - 8 tỷ USD/năm trong thời gian hiện tại, tăng trưởng trung bình 8 - 10%/năm.

Trong hội nhập Quốc tế hiện nay, các DN Thủy sản đang rất nỗ lực hoàn thiện mình để sẵn sàng hội nhập. Đảng, Nhà nước, Chính Phủ và các Bộ ngành luôn tạo điều kiện thông thoáng, sửa đổi các bộ Luật, tháo bỏ các thủ tục hành chính gây khó khăn, cản trở cho sự phát triển của DN. Bên cạnh các chính sách an sinh xã hội hết sức ý nghĩa của Chính phủ, thì việc ban hành Nghị quyết 19/2016/NĐ-CP và Nghị quyết 35/2016/NĐ-CP để nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN và cho quốc gia đã cho thấy được chủ trương lớn và nỗ lực đặc biệt của Chính phủ cho “sức khỏe” của DN và người lao động. Nhiều thủ tục về đầu tư, về Thuế, Hải Quan, kiểm tra chuyên ngành đã có bước chuyển biến đáng kể, tạo thuận lợi cho DN.

Cộng đồng DN nói chung và các DN Thủy sản nói riêng rất cảm ơn các Bộ: Kế hoạch và Đầu Tư, NN & PTNT và đặc biệt là nỗ lực của Bộ Công Thương & Bộ Tài chính trong việc đàm phán thành công TPP và các FTA để các DN xuất khẩu có nhiều thuận lợi hơn khi đưa hàng của Việt Nam ra nước ngoài. Nỗ lực của Nhà Nước, Chính Phủ và các Bộ ngành là vậy, cộng đồng DN chúng tôi rất phấn khởi và có thêm niềm tin trong hội nhập.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, đó chỉ là điều kiện cần song chưa đủ. Một điều rất quan trọng nữa mà Nhà Nước, Chính phủ và các Bộ ngành cần quan tâm hơn để cứu lấy các DN có số đông lao động như ngành chế biến Thủy sản trong lúc này đó là chi phí lao động và

bất cập của một số quy định trong luật Lao động, cũng như đảm bảo thu nhập cho người lao động thực thụ hiện nay.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ dân số lao động phân theo ngành năm 2015 (giá trị ước tính) khu vực Nông, Lâm, Thủy sản chiếm **44,3%** và tỷ lệ cơ cấu GDP chiếm **17%**. Khu vực Nông, Lâm, Thủy sản có tỷ lệ xuất siêu rất lớn. Hiện nay, Đảng và Nhà Nước đang chủ trương phát triển Nông Thôn mới, nhằm đưa khu vực nông thôn phát triển, tạo cho bà con Nông dân làm ăn có quy mô lớn, làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội để cuộc sống người Nông dân phát triển bền vững. Các DN chúng tôi góp phần tiêu thụ những nông sản của người dân và xã hội, biến những nông sản đó thành những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao, mang nhiều ngoại tệ về cho đất nước. Trong khuôn khổ Báo cáo Kiến nghị này, Hiệp hội VASEP xin trình bày **vấn đề tăng lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2017** hết sức quan trọng và thực tế liên quan đến lao động, liên quan đến các DN có sử dụng nhiều lao động trong thời hội nhập.

### ***Kính thưa Ban Bí Thư và Thủ Tướng Chính Phủ cùng các Bộ ngành***

Chỉ số CPI là một tiêu chí quan trọng để làm căn cứ tăng LTT. Tiêu chí này trong các đợt xét tăng LTT trước đây thường được dự kiến cao hơn trong thực tế, cụ thể là năm 2014 dự kiến tăng CPI là 7% thì thực tế chỉ là 4%, năm 2015 dự kiến là **5%** thì thực tế chỉ là **0,63%**, và mức LTT 2016 đã tăng là **12,4%**. Như vậy, chỉ trong 2 năm mức dự kiến làm căn cứ tăng LTT đã chênh lệch **7%** so với thực tế. Trong Quý I/2016, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chỉ số CPI tháng 3/2016 chỉ tăng **0,57%** so với tháng 2/2016 và cả Quý I/2016 chỉ tăng **1,25%** so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang lấy mức CPI năm 2016 làm cơ sở để tính tăng lương cơ bản trong năm 2017 dự kiến tới 5%. Việc chỉ số CPI lấy làm cơ sở để tăng LTT trong hai năm 2014 – 2015 đã vượt **7%** so với thực tế trong khi CPI năm 2016 có xu hướng thấp, không biến động lớn (*mức tăng chỉ như năm 2015, khoảng 1 – 2% so với năm 2015*) cho thấy đã đến thời điểm xem xét ngừng tăng LTT để bù lại cho DN và cho chính người lao động, giúp ổn định-phát triển sản xuất và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Thêm vào đó, LTT vùng là mức lương quy định để các DN không được trả lương cho người lao động dưới mức này. Tuy nhiên, mức lương này cũng phải dựa vào **năng suất lao động** là chính. Kể từ ngày 1/10/2006 đến 1/1/2016, mức lương tối thiểu áp dụng cho các DN ngoài Nhà nước tăng từ 350.000 đồng lên 2.925.000 đồng (mức bình quân của 4 vùng, tăng hơn **8,3 lần**, trung bình tăng **15%/năm**). Trong khi đó năng suất lao động từ năm 2006 đến 2015 tăng bình quân chỉ là **3,9%/năm** (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 26/12/2015).

Các DN chế biến Thủy sản đã & đang trả lương cho người lao động luôn cao hơn lương tối thiểu từ 50-70%. Thực tế, Lương tối thiểu (LTT) là lương nền cho việc đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn. Một lao động ở công đoạn giản đơn làm đủ 26 ngày công được tính tiền công khoảng 6 triệu đồng/người/tháng, trong đó đã bao gồm cả các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN và phí Công đoàn là **34,5%** tính trên LTT sau khi khấu trừ còn lại sẽ là lương thực nhận.. Do đó xét ở một khía cạnh thu nhập, khi tăng LTT thì thu nhập thực tế theo lương năng suất của người lao động lại giảm do các khoản khấu trừ phải nộp tăng lên.

Thực sự tăng LTT hàng năm chỉ làm tăng thêm phần nộp vào quỹ bảo hiểm và quỹ kinh phí Công đoàn trong khi DN không thể lấy khoản nào để bù cho việc tăng các khoản nộp khấu trừ vào lương do tăng LTT hàng năm trong khi năng suất lao động không tăng. Chưa kể, theo quy định, các khoản phụ cấp đặc thù bằng 12% tính trên lương tối thiểu (5% nặng nhọc độc hại và 7% tay nghề ) các Doanh nghiệp thủy sản cũng phải trả tăng lên tương ứng khi tăng lương tối thiểu, đây thực sự là một gánh nặng chi phí, làm giảm khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới.

Các DN thủy sản chúng tôi đang lo ngại khi các Hiệp định thương mại có hiệu lực mở ra nhiều cơ hội hơn thì sự cạnh tranh của thủy sản Việt Nam sẽ ra sao khi giá nguyên liệu của VN luôn cao hơn, cũng như mức tiền công đang nhiều hơn các nước trong khu vực. Tại các DN chế biến thủy sản ở xung quang thủ đô Băng Cốc, Thái Lan, công nhân được trả lương 220 – 250 USD/tháng (tương đương 4.884.000 - 5.550.000 đồng) và nằm ngoài Băng Cốc là 180 – 200 USD/tháng (3.996.000 - 4.440.000 VNĐ). Tại Ấn Độ, lương công nhân CBTS 60-70 Rupee/người/tháng (tương đương 2.200.000 VNĐ/tháng).

Trong báo cáo Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố năm 2015, Tổ chức này cũng tỏ rõ sự quan ngại về vấn đề LTT và những ảnh hưởng không nhỏ của nó tới nền kinh tế, mức LTT tại Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây, vượt tăng trưởng năng suất lao động. Trên thực tế, kể từ năm 2006, mức LTT đã tăng hơn gấp đôi, trong khi tăng trưởng năng suất lao động thì khá chậm chạp, không tương xứng. Một trong số những điểm gợi ý về chính sách được chuyên gia WB đề cập là việc tăng lương tối thiểu sẽ đạt hiệu quả tối đa nếu được quyết định dựa trên các yếu tố thực tế về năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Bằng văn bản này, Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và kính đề nghị Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Ngành xem xét tình hình kinh doanh khó khăn trong thực tế hiện nay, xem xét **không tăng Lương tối thiểu năm 2017, đồng thời cho phép giãn thời gian tăng Lương tối thiểu lên 2-3 năm một lần và điều chỉnh lại mức đóng các khoản bảo hiểm phù hợp nhất cho người lao động.** Đến khi kinh tế nước ta phát triển tốt hơn, Doanh nghiệp khỏe mạnh hơn, sẽ xem xét tăng các khoản an sinh xã hội để đảm bảo hài hòa lợi ích cho người lao động và người sử dụng lao động.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

TM. BCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

**CHỦ TỊCH HIỆP HỘI**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Phó CTHH;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.



**Ngô Văn Ích**